

แนะเตรียมแผนรับมือโควิดระลอก 2

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีการณ์ของงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้กรอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ผ่านสภาพัฒน์ ว่าจะสามารถตอบโจทย์ที่จะใช้งบประมาณเพื่อการบรรเทาและลดความเดือดร้อนประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรแต่ต้องดูว่าโครงการเกิดการจ้างงานในระดับชุมชน ซึ่งบางส่วนที่ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทต่อเนื่อง 3 เดือนที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม เงินที่ลงในส่วนนี้ก็จะช่วยได้มาก หากมีการว่าจ้างแรงงาน โดยไม่ควรกังวลว่าเป็นการเชื่อมถนนที่ขาดตอน 1-2 กิโลเมตร หรือทำท่าเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพราะขณะนี้เชื่อว่าอาจหวังการท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ได้เต็มร้อยอย่างในอดีต แม้จะมีการส่งเสริมในเร็ว ๆ นี้ เพราะการระบาดของโควิด-19 วิธีการท่องเที่ยวเชื่อว่าเปลี่ยนไป ดังนั้น ต้องทำอะไรให้คนมีเงินใช้ประจำวันก่อนและกระตุ้นการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยกันเอง

ก่อนหน้านี้ หอการค้าไทยได้รวบรวมส่งถึงรัฐบาลแล้วว่า มีโครงการและกลุ่มใดที่รัฐต้องเข้ามาดูแล และเร่งใช้งบประมาณช่วยเหลือ จากนั้นรัฐต้องเข้มงวดต่อมาตรฐานการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่าให้กับมาระลอก 2 ซึ่งเอกชนก็ยังห่วงหลังเปิดทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม และหากเกิดการระบาดในรอบ 2 อาจต้องล็อกดาวน์อีกครั้งไม่รื้อนานแค่ไหน ระบาดวงกว้างและเป็นเวลาเท่าไร ที่สำคัญรัฐจะมีงบประมาณที่เพียงพอจากไหนมาดูแล

ที่มา : มติชน

หนี้ครัวเรือนพุ่ง ห่วงแห้วนอกระบบ

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศูนย์เริ่มกังวลสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยมากขึ้น เพราะอาจก่อให้เกิดวิกฤติหนี้ครัวเรือนได้ หลังจากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 79% ต่อจีดีพี และจะเกิน 80% ได้ในเร็ว ๆ นี้ ถือว่าน่าเป็นห่วง และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลุดตัวในระยะกลางและยาวได้ ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องหามาตรการป้องกัน ไม่ให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยแพง เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ไม่ว่างจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ

จากการติดตามพบว่า ครัวเรือนรวมถึงธุรกิจรายย่อยจำนวนมากมีเงินเต็มพีด่านการขอสินเชื่อแล้ว หรือแม้แต่การกู้เงินติดล้อก็ลำบาก เพราะไม่มีอะไรที่จะนำไปเป็นหลักประกันค้ำประกัน รัฐบาลจำเป็นต้องหาแนวทางให้ประชาชนหรือนักธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลให้ได้ อย่างน้อยก็ประคองภาระหนี้ครัวเรือน หรือหนี้ของกิจการได้ เช่น นำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หรือนำไปใช้จ่ายประคองก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว เพราะหากคนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หลายคนคงแห้วไปกู้นอกระบบจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาแน่นอน”

ที่มา ; WWW.THAI RATH.CO.TH